

KHUNG TIỀN GỬI XANH

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

1. Giới thiệu về NHCT

1.1. Về Ngân hàng

Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (VietinBank) là một trong những ngân hàng số 1 của hệ thống ngân hàng Việt Nam, cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, tiện ích, tiêu chuẩn quốc tế.

VietinBank có hệ thống mạng lưới phát triển mạnh mẽ với 155 chi nhánh, 8 đơn vị sự nghiệp, 7 công ty con và 1 công ty liên kết, 2 Chi nhánh tại Đức, 1 ngân hàng con tại Lào, 1 văn phòng đại diện ở Myanmar. Ngoài ra, VietinBank còn có quan hệ với trên 1.000 ngân hàng đại lý tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Với quy mô vốn lớn, chất lượng tài sản tốt và giá trị thương hiệu cao tại Việt Nam, VietinBank cũng đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, và từng được Tạp chí danh tiếng bình chọn (Forbes, The Banker) Top các doanh nghiệp hàng đầu, nhận các Giải thưởng Sao Khuê, Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam,...

1.2. Cam kết, Mục tiêu, Chiến lược hành động của Ngân hàng về phát triển bền vững

Hướng tới việc trở thành ngân hàng PTBV theo chuẩn quốc tế và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, định hướng của Chính phủ, VietinBank cam kết phát triển bền vững (PTBV) như sau

Cam kết

Hướng tới việc trở thành ngân hàng PTBV theo chuẩn quốc tế và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, định hướng của Chính phủ, VietinBank cam kết PTBV như sau:

- Luôn đồng hành cùng Chính phủ, các Tổ chức trong nước và quốc tế, khách hàng giải quyết các vấn đề môi trường – xã hội, thúc đẩy tài chính bền vững thông qua các hoạt động: (i) xây dựng chính sách, sản phẩm tạo cơ chế linh hoạt trong tài trợ các dự án bền vững, (ii) giảm tài trợ dự án có tác động tiêu cực tới môi trường xã hội, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, (iii) ưu tiên nguồn lực để tài trợ các dự án PTBV, các hành vi tiêu dùng góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và thực hiện các trách nhiệm xã hội.
- Truyền thông về các mục tiêu và kết quả triển khai các hành động PTBV cho tất cả CBNV và các bên liên quan.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển các kênh giao dịch điện tử, các dịch vụ, phương thức thanh toán mới trên nền tảng công nghệ hiện đại góp phần hướng tới mục tiêu xanh hóa hoạt động hệ thống ngân hàng.
- Minh bạch báo cáo với các mục tiêu liên quan đến PTBV cho các đối tác trong và ngoài nước, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cổ đông và các bên có liên quan

Trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực đạt Net-zero, VietinBank đã đặt ra mục tiêu phát triển như sau:

Mục tiêu chung

- PTBV là một trong các chiến lược trọng tâm của VietinBank. Môi trường và biến đổi khí hậu là mục tiêu quan trọng cần hướng tới, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng kế hoạch hành động để có thể đưa mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 theo tuyên bố tại Hội nghị COP26, là cơ hội để VietinBank thực hiện tái cấu trúc hoạt động kinh doanh theo hướng PTBV.
- VietinBank sẽ triển khai PTBV theo đúng định hướng của Chính phủ, thực hiện cam kết về môi trường xã hội, góp phần cải thiện môi trường xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phát triển

cơ sở hạ tầng, tăng trưởng tín dụng xanh và chống biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế của Việt Nam.

- VietinBank đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy việc huy động dòng tài chính bền vững, chuyển giao công nghệ xanh, công nghệ các-bon thấp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu môi trường: VietinBank thực hiện các mục tiêu môi trường thông qua việc cấp tín dụng, cung cấp sản phẩm dịch vụ cho các mục đích:

- Giảm thiểu biến đổi khí hậu: Các hoạt động góp phần ổn định nồng độ khí nhà kính (Greenhouse Gas - "GHG") trong khí quyển bằng cách tránh hoặc giảm hoặc loại bỏ khí nhà kính.
- Thích ứng với biến đổi khí hậu: Các hoạt động nhằm tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống tự nhiên, kinh tế và xã hội, giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và tận dụng cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại.
- Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên: Các hoạt động làm giảm mức tiêu thụ các nguồn tài nguyên không tái tạo, góp phần sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo tài nguyên tái tạo không bị sử dụng nhanh hơn là được tái tạo.
- Bảo tồn sinh học: Các hoạt động góp phần bảo tồn và đa dạng hệ sinh thái trong môi trường trên cạn, biển và dưới nước.
- Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm: Các hoạt động góp phần bảo vệ môi trường, con người khỏi các chất ô nhiễm khác với khí nhà kính.

Mục tiêu xã hội: VietinBank thực hiện các mục tiêu xã hội thông qua việc cấp tín dụng, cung cấp sản phẩm dịch vụ hướng đến việc gia tăng tiện ích cho cuộc sống của con người, đặc biệt về các khía cạnh cơ sở hạ tầng cơ bản, nhà ở xã hội và tiếp cận dịch vụ thiết yếu.

Để đạt các mục tiêu trên, VietinBank xác định các trụ cột chính cần triển khai bao gồm:



VietinBank sẽ thực hiện cam kết về môi trường xã hội, góp phần cải thiện môi trường xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phát triển cơ sở hạ tầng, tăng trưởng tín dụng xanh và chống biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế của Việt Nam.

VietinBank đặt mục tiêu ưu tiên tài trợ các dự án/phương án kinh doanh đem lại lợi ích về môi trường và xã hội, kiện toàn hệ thống quản trị nội bộ, quy trình kiểm soát và ra quyết định hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền lợi và đáp ứng nhu cầu của cổ đông

Là ngân hàng hàng đầu và trụ cột của nền kinh tế, VietinBank cam kết đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển đổi sang phát thải ròng bằng "0". Tiếp nối chuỗi hoạt động thúc đẩy tài chính

bền vững sau COP28, VietinBank đã ra mắt nhiều sản phẩm xanh nhằm hỗ trợ, hướng tới cộng đồng, nâng cao trách nhiệm với xã hội.

Định kỳ hàng năm, NHCT cung cấp báo cáo cho các nhà đầu tư và đối tác bền vững thông tin liên quan đến các dự án đủ điều kiện và các tác động môi trường và xã hội theo từng nhóm mục đích sử dụng vốn/loại hình dự án. Nội dung báo cáo sẽ được tích hợp trong Báo cáo thường niên hàng năm của NHCT và công bố thông tin trên Website của NHCT.

2. Tiền gửi xanh

Tiền gửi xanh là tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi không kỳ hạn theo đúng quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và đồng hành cùng Khung Tài chính Bền vững mà VietinBank xây dựng nhằm hỗ trợ chiến lược phát triển bền vững của khách hàng doanh nghiệp bằng cách đảm bảo nguồn vốn của họ được đầu tư vào các dự án, doanh nghiệp xanh và xã hội (Năng lượng tái tạo, Sử dụng năng lượng hiệu quả, Công trình xanh, Kinh tế tuần hoàn, Giai thông vận tải xanh, Nông-Lâm –Ngư nghiệp và Bảo tồn đa dạng sinh học, Tiếp cận cơ sở hạ tầng cơ bản, Nhà ở xã hội, Tiếp cận dịch vụ cơ bản). Doanh nghiệp có thể gửi tiền bằng cả đồng Việt Nam, đô la Mỹ và EUR. Đối với tiền gửi có kỳ hạn ít nhất ba tháng, tối đa 24 tháng.

2.1. Danh mục dự án đầu tư của tiền gửi xanh

Eligible Category	Eligible Criteria
Năng lượng tái tạo	<p>Các dự án/phương án sản xuất, lưu trữ, truyền tải điện từ các nguồn năng lượng tái tạo, bao gồm, nhưng không giới hạn ở:</p> <ul style="list-style-type: none"> Năng lượng gió; Năng lượng mặt trời; Năng lượng địa nhiệt; Năng lượng tái tạo hải dương; <p>Có ngưỡng phát thải trực tiếp $\leq 100\text{gCO}_2/\text{kWh}$. Và các dự án:</p> <ul style="list-style-type: none"> Thủy điện nhỏ dưới 10MW^1; Năng lượng sinh khối²; Năng lượng Hydrogen xanh; <p>Có tổng vòng đời phát thải nhỏ hơn $100\text{gCO}_2/\text{kWh}$</p> <p>Các dự án/phương án sản xuất trang thiết bị, nâng cao hiệu suất của các dự án/phương án sản xuất và truyền tải điện từ các nguồn năng lượng tái tạo nêu trên;</p>
Sử dụng năng lượng hiệu quả	<p>Các dự án/phương án sản xuất linh kiện, thiết bị, máy móc sử dụng hiệu quả năng lượng, phục vụ phát triển công nghệ carbon thấp và các yêu cầu môi trường khác³;</p>

¹ Dự án thủy điện có công suất dưới 10 MW: i) là dự án thủy điện tận dụng dòng chảy không có hồ chứa nhân tạo; hoặc có Tổng vòng đời phát thải thấp hơn $100\text{gCO}_2/\text{kWh}$ hoặc mật độ công suất lớn hơn $5\text{W}/\text{m}^2$ đối với các nhà máy vận hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2019; hoặc ii) Tổng vòng đời phát thải khí nhà kính dưới $50\text{gCO}_2/\text{kWh}$ hoặc có mật độ công suất hơn $10\text{W}/\text{m}^2$ đối với các nhà máy vận hành sau ngày 31 tháng 12 năm 2019.

² Nguyên liệu sinh khối bao gồm cây trồng năng lượng và phế phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và chất thải chăn nuôi gia súc gia cầm. Viên nén gỗ cần có chứng chỉ rừng bền vững FSC (Forest Stewardship Council) hoặc chứng nhận tương đương. Nguyên liệu từ nguồn sản xuất dầu cọ cần có chứng nhận dầu cọ bền vững RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) hoặc chứng nhận vật liệu sinh học bền vững RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials). Đối với nguồn nguyên liệu sinh khối được sản xuất bền vững nhưng chưa được chứng nhận, ngân hàng sẽ chủ động quyết định việc phân bổ nguồn vốn xanh cho dự án/phương án sử dụng nguyên liệu này.

³ Cả dân dụng và công nghiệp. Ngưỡng tối thiểu giảm cường độ phát thải khí nhà kính là 20% đối với các hoạt động trong các lĩnh vực khó giảm thải (vận tải, thép, thủy tinh và xi măng). Danh mục này loại trừ lĩnh vực Dầu Khí.

	<p>Các dự án/phương án thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng của doanh nghiệp (thay đổi công nghệ, giảm tiêu thụ năng lượng/thu hồi năng lượng tiêu hao, vv) mà vẫn đảm bảo nhu cầu, mục tiêu đặt ra đối với quá trình sản xuất;</p> <p>Các dự án đầu tư sử dụng các thiết bị thông minh, vật liệu xây dựng, thiết kế kiến trúc nhằm tiết kiệm năng lượng."</p>
Kinh tế tuần hoàn	<p>Các dự án/phương án thu gom, phân loại, tái chế, tái sản xuất rác thải và chất thải rắn (gồm chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp);</p> <p>Các dự án/phương án cải tiến kỹ thuật, công nghệ sản xuất, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm lượng chất thải và ô nhiễm môi trường;</p> <p>Các dự án/phương án khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch;</p> <p>Các dự án/phương án quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn nước, xử lý nước thải;</p> <p>Các dự án/phương án vận hành tuần hoàn và tiết kiệm nước;</p>
Giao thông xanh	<p>Các dự án/phương án triển khai dịch vụ vận tải có sử dụng phương tiện áp dụng công nghệ giảm phát thải như phương tiện điện lai xăng⁴, phương tiện chạy hoàn toàn bằng điện, hydrogen, hoặc các phương tiện có phát thải trực tiếp bằng 0 bao gồm phương tiện cá nhân, tàu hỏa, tàu điện metro, xe điện mặt đất (tram), các cơ sở sản xuất linh kiện dành riêng cho phương tiện vận tải điện và hydrogen và phương tiện vận tải chuyển đổi từ sử dụng nhiên liệu có cường độ phát thải carbon cao đến nhiên liệu có cường độ phát thải carbon thấp;</p> <p>Các ứng dụng công nghệ hỗ trợ giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông;</p> <p>Các dự án/phương án phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông vận tải xanh.</p>
Công trình xanh	<p>Các dự án/phương án cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới công trình đáp ứng tiêu chuẩn chứng nhận công trình xanh;</p> <p>Các dự án/phương án xây dựng, cải tạo công trình công ích, cơ sở hạ tầng thân thiện với môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.</p>
Nông – Lâm – Ngư nghiệp bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học	<p>Các dự án/phương án khai thác, nuôi trồng, chế biến nông – lâm – thủy hải sản đáp ứng tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt, ứng dụng công nghệ cao;</p> <p>Các dự án/phương án thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp, chất thải nuôi trồng thủy hải sản;</p>

⁴ Ngưỡng phát thải 50 gCO₂e/km dựa trên Quy trình kiểm tra phương tiện hạng nhẹ hài hòa toàn cầu để đo lượng khí thải từ các phương tiện vận tải sạch

	<p>Xử lý ô nhiễm, cải tạo, phục hồi và bảo vệ tài nguyên đất, canh tác bền vững trên vùng đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát sát biển, đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa;</p> <p>Bảo tồn, trồng rừng, phục hồi rừng, chăm sóc rừng, ươm giống cây lâm nghiệp; ngăn suy thoái rừng và phát triển các dịch vụ rừng đạt tiêu chuẩn quản lý rừng, tiêu chuẩn môi trường quốc gia;</p> <p>Bảo vệ, duy trì và phát triển hệ sinh thái tự nhiên, phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, bảo tồn nguồn gen và các loài động, thực vật quý hiếm, nguy cấp của Việt Nam.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eligible Category	Eligible Criteria
Tiếp cận cơ sở hạ tầng cơ bản ⁵	Thông qua công cụ tài chính Xã hội, VietinBank tài trợ và tái tài trợ cho các dự án/phương án có mục tiêu tăng cường tiếp cận cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu cơ bản của người như sử dụng điện, nước sạch, vệ sinh, giao thông, viễn thông với giá cả phải chăng
Nhà ở xã hội ⁶	Các dự án/phương án xây dựng nhà ở xã hội hoặc các chương trình cho vay dành riêng cho người thu nhập thấp để mua nhà ở xã hội theo các quy định/chương trình của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ.
Tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ⁷	<p>Giáo dục: Tài trợ hoặc hỗ trợ tài chính (không hoàn lại) cho các cơ sở giáo dục đào tạo công lập, tư nhân và dạy nghề nhằm tạo cơ hội công bằng cho mọi đối tượng học tập suốt đời, đặc biệt là trẻ em và người khuyết tật</p> <p>Y tế: Tài trợ hoặc hỗ trợ tài chính (không hoàn lại) cho các bệnh viện, cơ sở chăm sóc y tế, y tế cộng đồng, cả các đơn vị công và tư trong công tác mua sắm trang thiết bị, máy móc y tế, trang bị thuốc và vắc-xin thiết yếu, đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực y tế nhằm tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu với giá cả phải chăng cho mọi đối tượng.</p>

3. Giới hạn trách nhiệm

- Tiền gửi xanh có thể có nhiều tên gọi khác nhau tùy từng tổ chức tín dụng (như tiền gửi ESG, tiền gửi bền vững...). Tiền gửi xanh tại NHCT là tiền gửi mà NHCT huy động nhằm đầu tư khoản tiền này vào các dự án và sáng kiến thân thiện với môi trường và có tác động xã hội theo Quy định cung cấp tài chính bền vững đã đặt ra.
- Tiền gửi xanh không phải yếu tố phụ trợ trong việc Khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác tại VietinBank.

⁵ Đối tượng mục tiêu: Các khu vực chưa được tiếp cận cơ sở hạ tầng cơ bản ở cả thành thị và nông thôn

⁶ Đối tượng mục tiêu: Các đối tượng được áp dụng vay mua nhà ở xã hội theo quy định tại Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

⁷ Đối tượng mục tiêu: Người sống dưới mức nghèo khổ, Các nhóm dân cư và/hoặc cộng đồng bị loại trừ và/hoặc bị gạt ra ngoài lề xã hội, Người khuyết tật, Người di cư và/hoặc người phải di dời, Người ít được học hành, Không được phục vụ đầy đủ, do thiếu khả năng tiếp cận có chất lượng đối với hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, Thất nghiệp, Phụ nữ và/hoặc các nhóm thiểu số về giới tính và tình dục, Dân số già và/hoặc thanh niên dễ bị tổn thương, Trẻ mồ côi và các nhóm dễ bị tổn thương khác, kể cả do hậu quả của thiên tai

- Trước khi tham gia Tiền gửi xanh tại VietinBank, Khách hàng cần đảm bảo: (i) Đánh giá độc lập nếu nhận thấy Tiền gửi xanh phù hợp với doanh nghiệp (việc đánh giá không phụ thuộc vào bất kỳ thông tin trong Khung tiền gửi này hoặc được cung cấp bởi bất kỳ nguồn thông tin nào); (ii) Trao đổi ý kiến các vấn đề liên quan về tài chính, kế toán, phát luật,... với các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp; (iii) Chấp nhận những rủi ro và giá trị về mặt kinh tế cũng như yếu tố luật pháp, tài chính, kế toán, thuế và các đặc tính của Tiền gửi xanh.
- Khung tiền gửi xanh không nhằm để hình thành nên bất kỳ quyết định đầu tư nào. Trong trường hợp Khách hàng nhận thấy có những vấn đề liên quan tới thuế, tài chính, doanh nghiệp,... Khách hàng nên tham khảo ý kiến các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm.
- Tiền gửi xanh này được thiết kế nhằm tuân thủ các nguyên tắc chung, luật lệ, quy tắc và quy định liên quan phát triển bền vững nói chung. Tuy nhiên tiêu chuẩn và yêu cầu về phát triển bền vững có thể thay đổi đáng kể giữa các vùng lãnh thổ khác nhau. Như vậy, tùy thuộc vào từng quốc gia, có thể có những yêu cầu hoặc tiêu chuẩn cụ thể của nước sở tại mà sản phẩm này không hoàn toàn đáp ứng. VietinBank khuyến khích Quý khách hàng cần xem xét các yêu cầu của nước sở tại, tiêu chí và mục tiêu phát triển bền vững của từng Quý khách hàng khi lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của NHCT.
- Lưu ý rằng không có khung quy chuẩn quốc tế nào (pháp lý, quy định...) đang tồn tại, cũng như không có sự đồng thuận chung của thị trường về việc cái gì cấu thành nên một khoản đầu tư, sản phẩm, hoặc chào giá "xanh", "xã hội", "bền vững"... Ngoài ra, không có bảo đảm nào cho thấy rằng một khung quy chuẩn quốc tế hoặc sự đồng thuận chung như vậy sẽ phát triển theo thời gian.
- Do đó, NHCT không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc đại diện nào cho khả năng phù hợp hay đáng tin cậy cho bất kỳ mục đích của (i) bất kỳ ý kiến, báo cáo, chứng nhận, đánh giá hoặc kiểm định nào của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm tiền gửi xanh nào hoặc khung tiền gửi liên quan, hoặc (ii) bất kỳ sản phẩm tiền gửi xanh nào hoặc Khung tiền gửi có liên quan để thực hiện bất kỳ tiêu chuẩn hoặc tiêu chí nào về xanh, xã hội, bền vững... và/hoặc tiêu chuẩn hoặc tiêu chí khác.
- Những khách hàng nắm giữ tiền gửi xanh không có quyền truy đòi NHCT hoặc các đơn vị thành viên của NHCT về việc phải đưa ra bất kỳ ý kiến, chứng nhận, đánh giá tính hợp lệ cho các nội dung về tiền gửi xanh.
- Tiền gửi xanh được liên kết các khoản cho vay hợp lệ được liệt kê trong Khung tài chính bền vững của NHCT tùy thuộc vào trường hợp áp dụng. Tuy nhiên, từng thời kỳ, không có sự đảm bảo về mức độ mà NHCT sẽ thành công trong việc thực hiện điều này. NHCT có thể quyết định không tiếp tục việc tài trợ/tái tài trợ cho các khoản vay hợp lệ này hay bất kỳ hoạt động tài trợ/tái tài trợ nào trong tương lai đối với các khoản tiền gửi xanh đã huy động thành công.
- Khung tiền gửi xanh có thể được sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ mà không cần được báo trước.
- Khung tiền gửi xanh không cho phép các bên trích dẫn, sao chụp, hay phân phối tới bất kỳ bên nào mà không được sự đồng ý của VietinBank.